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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 250–3/๒๕68 
วันพฤหัสบดี ที่  20  มีนาคม  ๒๕68  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                        ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
17. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

21. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

    (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  4. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8. นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9. นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10. นายอภิสิทธิ์  จิตตศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิราช ภัทรางกูน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4. อาจารย์สมชาย  เรืองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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  5. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
14. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
15. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
20. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น.  

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 250 – 3/๒๕๖8  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  การดำเนินการทำเตาเผาถ่านไบโอชาร์  
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอภาพและวีดีโอของเตาไบโอชาร์ ซึ่ง
เป็นผลงานโดยรองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยตามท่ีได้เสนอแนะให้ 
มทร.ศรีวิชัย พ้ืนที่สงขลา ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทำไบโอชาร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการดำเนินการทำเตาไบโอชาร์
แบบไร้ควัน  ซึ่งเป็นถังปริมาณ 200 ลิตร มีปล่องข้างใน ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเศษวัสดุ เศษไม้ต่าง ๆ เมื่อจุดเตาเผาถ่าน
ตอนเริ่มแรกจะมีควันเล็กน้อย หลังจากนั้นก็จะไม่มีควัน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ ไบโอชาร์ หรือ ถ่านชีวภาพ ที่สามารถ
นำไปใช้เป็นถ่านปรับปรุงดินได้ และความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาก็สามารถที่จะต้มน้ำได้ ซึ่งหากมีการทำเตาไบโอชาร์
ขนาดนี้ให้ใช้ในชุมชน ในแต่ละบ้าน ก็สามารถดำเนินการได้ไม่ยาก เพราะสามารถท่ีจะใช้วัสดุเหลือใช้ในการที่จะมาทำ
เป็นไบโอชาร์ได้ ผลลัพธ์นอกเหนือจากที่ได้ถ่านแล้ว ก็จะใช้ในเรื่องของการต้มน้ำหรือทอดอาหาร ซึ่งน้ำที่ได้จากการต้ม
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จะมีตะกรันน้อย มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่ว และถูกสุขลักษณะด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณ    
รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต และทีมงานที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการส่งเสริมในการ
ผลิตเตาเผาถ่านไบโอชาร์ เพ่ือจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงมากนักให้กับชุมชน หมู่บ้าน ได้นำไปใช้ต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.2  การเตรียมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 8 
  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2568  ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
จังหวัดตรัง นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือความต่อเนื่องและ
สะดวกต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในเดือนมิถุนายน 2568 มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน  2568 แทนกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568  ทั้งนี้ 
ในวันที่ 25  มิถุนายน  2568  จะมีพิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ควรจะถือโอกาสนี้ในการ
จัดกิจกรรม  Open House และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม นักวิจัย ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเล    
ไดเ้ข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตตรัง ไปดูทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walkway) ที่เป็นเส้นทางท่ีแสดงถึงระบบนิเวศ
ของป่าชายเลน (mangrove) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลน ที่อาจจะมาร่วมทำวิจัย
กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ในอนาคต และอาจจะเยี่ยมชมฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง ที่อยู่ภายใต้สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งต่าง ๆ  และเยี่ยมชม
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหาร ซึ่งนอกจากจะเป็น
โอกาสในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ แล้ว ก็จะทำให้เกิดความร่วมมือในอนาคตไดอี้กด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.3  การจัดประชุมวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภา 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เนื่องในโอกาสที่ราชบัณฑิตยสภาครบรอบ 100 ปี ใน พ.ศ. 

2569 ราชบัณฑิตสภาจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีราชบัณฑิตยสภา  โดยในปี 
2567 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมฯ ไปแล้วในหัวข้อ “ราชบัณฑิต มองไกล นำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อน” โดย 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการเข้าร่วมเสนอผลงานด้วยเช่นกัน และสำหรับปี 2568 จะมีการจัดประชุมฯ ในเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้าน AI และยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI มาให้ข้อคิดเห็น มีการ
แสดงผลงานต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวและหาก
สามารถที่จะไปร่วมงานได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 

 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมีนาคม  2568 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมีนาคม  2568  ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และด้านวิจัย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 ด้านวิชาการ 
-  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ .2568   ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนร่วมงานเปิดตัว Green 
Career แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มุ่งเสริมทักษะอาชีพยั่งยืน ผ่านการผสานองค์ความรู้ในสาขาที่จะเป็นที่
ต้องการในอนาคต ทักษะทางสังคม และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสมาคมส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสเต็มเพ่ืออนาคต 
(IAFSW) ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

-  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568  ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2568 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร สร้างสุข” 
โดยมี ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ
จัดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา คณะครูอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม  2568  ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย (AIAT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นประธาน   
การลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก มทร.ศรีวิชัย และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องบัวขาว โรงแรมทินิดีโฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี 

 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 -  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568  อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณาจารย์และ

นักศึกษาจาก Universiti Sains Malaysia, School of Humanities นำโดย Dr. Mohd Amirul Mahamud โดยมี
วัตถุประสงค์ Contribute to Research Methodology and Geography Fieldwork on the Topic “Climate 
Resilience to Songkhla and Hatyai Tourism” โดยมี อาจารย์จเร สุวรรณชาต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชญา 
สังขะกูล ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน และการลงภาคสนามเพ่ือ collect data จากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่สงขลา  

 - เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนจาก
มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำโดย 
Prof. P. Abdul Salam , Dean and Professor, และ ผศ.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ จาก the School of 
Environment, Resources, and Development, the Asian Institute of Technology (AIT) รวมถึง
ทุนการศึกษา Royal Thai Government Scholarships (RTG) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโท 
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 -  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568  อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ 
scholarship on Master of Digital Media Program, Collaboration Opportunities on Visiting Faculty + 
Scholar Programs, Visiting Student Program กับ Dr.Ted Gervan, Managing Director and Mary Lim 
Director of Programs and Innovation from Great Northern Way Campus Ltd. Center for Digital 
Media (CDM) Canada  

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองพัฒนานักศึกษา 

ร่วมกับ บริษัทจัดหางาน Jobbkk.com จัดงาน “RUTS JOB FAIR 2025” ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมี 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวดสงขลา โดยมีการอบรมในหัวข้อ “การสร้างเรซูเม่  
ให้โดดเด่นและทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล : เคล็ดลับสำหรับสำหรับคนรุ่นใหม่” ทั้งนี้ กิจกรรมการอบรมดังกล่าว 
มทร. ศรีวิชัย ได้จัดขึ้นทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ พื้นที่ไสใหญ่ พ้ืนที่    
ขนอม) และวิทยาลัยรัตภูมิ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  และสามารถรับชมผ่าน Facebook live 
พร้อมกัน 

 ด้านวิจัย 
 -  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2568 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.
ศรีวิชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
สถาบันการศึกษา” ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “การอบรมระดับสูงเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของผู้ดำเนินการ Business Accelerations Platform (BAP+)” ระหว่างวันที่ 11-14 
กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2.2  ความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 8    
 อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ครั้งที่ 8  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2568  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง นั้น ได้มีโอกาส   
พบกับ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ทช.) โดยมีการประชุมร่วมกันครั้งหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2567  เพ่ือร่วมพิจารณาหารือแนวทางการจัดประชุมวิชาการฯ หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง     
ในเรื่องนี้ ซึ่งรายละเอียดความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการฯ จะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบอีกครั้ง   
ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
   - ไม่มี - 

 



๗ 
 

 

 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
    นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า  เมื่อ
วันที่ 14  มีนาคม 2568  ที่ผ่านมา ตนได้รับเชิญจากคุณคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ช่างทองหลวง  ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยได้เข้าพบผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
(ศาลายา) ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ คุณคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ได้ทาบทามตนให้เป็นนายก
สภาสถาบัน ซึ่งเห็นว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นวิทยาลัยเล็ก ๆ ที่ในอนาคตน่าจะต้องขยาย
เครือข่าย เป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ิม ซึ่งตนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาด้วย ฉะนั้น ในอนาคต หากมหาวิทยาลัยฯ 
สร้างความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก 
อีกทั้ง ในอนาคตหากจังหวัดสงขลาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก็จะต้องมีการพัฒนาจังหวัดอีกมากมาย กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ศูนย์พระนครเหนือ มีสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เป็นหน่วยงาน 
ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการส่งเสริมทักษะการทำงานด้านการออกแบบและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย ของ
นักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก็ยินดี   
ที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ทางด้านการเป็นช่าง  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.4.2  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์   ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวชื่นชม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ มีการโพสต์บน 
Facebook กล่าวถึงว่า ปัจจุบัน มทร.อีสาน มีผลงานทางวิชาการเป็นอันดับหนึ่งของ 9 มทร. และจะสนับสนุนให้มี
ศาสตราจารย์มากกว่า 10 ท่าน ซึ่งปัจจุบัน มทร.อีสาน มีศาสตราจารย์มากที่สุดถึง 4 ท่าน ทำให้หวนกลับมานึกถึง
เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เคยหารือกันมานานแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ในเรื่องของการเพ่ิม
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง Impact ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์มากมาย    
ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมา ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่  Deep Tech และสร้าง Impact ให้กับสังคมมากขึ้น ฉะนั้น ในเรื่องนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องช่วยผลักดัน และมีกลยุทธ์ที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมา ประการต่อมาคือ ในเรื่องการเพิ่มจำนวน
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะมีบุคลากรหลายคนที่มีศักยภาพ ถ้าหากไม่ลงไป
กำกับดูแล การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อาจจะล่าช้าไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องเข้าไปช่วยผลักดัน เนื่องจากมี
บุคลากรในบางรายที่อาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได ้ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเสนอ
เรื่องดังกล่าวเป็นวาระเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 249 – 2/๒๕68       

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2568 ณ ห้องประชุม IT31 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 



๘ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 249 – 2/๒๕68  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2568 ณ ห้องประชุม IT31 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี
การแก้ไข ดังนี้ 

  - ปรับแก้ข้อความในวาระที่  1.4.2 หน้า 11 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ข้อ 1 บรรทัดที่ 4 

     จาก  “คือมหาวิทยาลัยฯ จะมี 4-5 พื้นที่ โดย 2 พื้นที่นี้เป็น First the Second  ฉะนั้น 
บุคลากรทุกท่าน ต้อง One for all. All for one. ทำเพื่อความเป็นเลิศของ มทร.ศรีวิชัย”  

   เป็น  “คือมหาวิทยาลัยฯ จะมี 4-5 พื้นที่ โดย 2 พื้นที่นี้เป็น First and Second  ฉะนั้น 
บุคลากรทุกท่าน ต้องทำเพื่อมหาวิทยาลัยฯ คือ One for all. และ All for one. เพื่อสร้างความเป็นเลิศของ 
มทร.ศรีวิชัย” 

  - ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 8.1  หน้า 30 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
ข้อ 4 บรรทัดที่ 7 

     จาก  “จะมีโอกาสเป็นไปหรือไม่”  
  เป็น  “จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่” 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 

  - ไม่มี - 

3.2  พิจารณาโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย  

  ความเป็นมา 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริชัย ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือ
การลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบาย
การจัดการทางด้านการเงิน วางแผนการเงินและการลงทุน กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารทรัพย์สิน         
ที่ก่อให้เกิดรายได้ และให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมและลงสำรวจพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตตรัง เพ่ือพิจารณากำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ 
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่ารายได้จะต้องเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีเท่าไร และกำหนดแผนนำร่องโครงการจัดหารายได้ นั้น   
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ :  
แผนการปลูกปาล์มน้ำมัน พ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 

 



๙ 
 

 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ : แผนการปลูก
ปาล์มน้ำมัน พ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอข้อมูล 
 พื้นที่วิทยาเขตตรัง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร       

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นำเสนอข้อมูลวิทยาเขตตรัง  โดยข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ตรัง ในปัจจุบันมีพ้ืนที่  
ที่ได้รับอนุญาต 1,702 ไร่ แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ ดังนี้ 

 1. พ้ืนทีจ่ำนวน 1,342 ไร่ เป็นแนวที่ได้รับอนุญาตเดิมในครั้งแรกจากกรมป่าไม้  
 2. พ้ืนที่จำนวน 185 ไร่ เป็นแนวนอกเขตอนุญาตเดิม ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่การดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งกรม

ป่าไมแ้จ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ ใช้ล้ำไป 
 3. พ้ืนที่จำนวน 65 ไร่ เป็นแนวที่ได้รับอนุญาตเดิม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 
 4. พ้ืนที่จำนวน 110 ไร่ เป็นแนวนอกเขตอนุญาตเดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง  
 โดยพื้นที่ในลำดับที่ 1 และ 2 ได้รับอนุญาตแล้ว ภายใต้เงื่อนไข 20 ข้อ มีระยะเวลา 30 ปี ไปจนถึง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2597 ส่วนพ้ืนที่ในลำดับที่ 3 และ 4 ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2567 เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  พ.ศ. 2533 ที่ห้ามใช้ประโยชน์เด็ดขาดในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
คณะรัฐมนตรีได้ยกเว้นมตินั้นแล้ว ระหว่างนี้รอหนังสือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าจะอนุญาตให้
มหาวิทยาลัยฯ ใช้ตรงไหน จำนวนเท่าใด โดยในพ้ืนที่ส่วนนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้ว ในโซนนั้นจะมี      
รีสอร์ท อาคารที่พัก บ้านพัก แฟลต ทั้งนี้ ในพื้นที่ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ 1) พ้ืนที่โซนหน้า เนื้อที่ 635 ไร่ 
ติดกับถนนสายสิเกา - ปากเมง จะเป็นส่วนของบ่อเก็บน้ำ ระบบประปา ป่าอนุรักษ์ อาคารสำนักงาน อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารวิศวกรรม สนามกีฬา หอพัก โดยฝั่งตรงข้าม
เป็นสวนปาล์มน้ำมันอายุ 35 ปี เนื้อที่ 120 ไร่ เป็นสวนปาล์มน้ำมันเดิมที่ผู้บุกรุกเดิมได้ปลูกไว้ ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขต
ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ แต่ผลผลิตได้น้อย เนื่องจากปาล์มน้ำมันมีอายุมากแล้ว โดยในส่วนนี้วิทยาเขตจะดำเนินการ
ปลูกใหม่ และ 2) พ้ืนที่โซนหลัง เนื้อที่ 1,067 ไร่ จะเป็นส่วนที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง กลุ่มอาคารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีสอร์ท และส่วนของงานฟาร์ม บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำ ซ่ึงอยู่ในโซนริมทะเล นอกจากนั้นก็ยังมีพ้ืนที่ว่างอยู่ เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดและทุ่งหญ้า 

 สำหรับข้อมูลงบประมาณ รายได้รวมของวิทยาเขตตรังปัจจุบัน จะมีรายได้หลักอยู่ที่ค่าธรรมเนียม
การศึกษาประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา รายได้ส่วนนี้ลดลงเนื่องจำนวนนักศึกษาลดน้อยลง 
ส่วนรายได้จากการบริการวิชาการ มีเพียงเล็กน้อยประมาณ 300,000 กว่าบาท  นอกจากนี้จะมีรายได้จากงานฝึก
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา งานฟาร์ม และรายได้ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)  
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ซึ่งปี 2567 ที่ผ่านมาหลังจากการปรับปรุงสถานที่แล้วมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก มีรายได้ประมาณ 7 ล้าน 
กว่าบาท และยังมีรายได้ ในส่วนของหอพัก รายได้อ่ืน ๆ และเงินลงทุน  ทั้งนี้ วิทยาเขตตรังมีงบประมาณรวมในปี 
2565 จำนวน 157.52 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 172.44 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 165.02 ล้านบาท 
และในปี 2568  ตั้งเป้าหมายงบประมาณไว้ที่ 157.76 ล้านบาท โดยมีงบประมาณแผ่นดินจำนวน  125 ล้านบาท 
ปัจจุบันมีประมาณการเงินรายได้ ประมาณ 32 .76 ล้านบาท ต้องรอดูว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วจะสามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่  

 ทั้งนี้ วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการ
วางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลัก ๆ จะ
ดำเนินการในเรื่องของพัฒนาแปลงปาล์มน้ำมันเดิมและปลูกทดแทน การให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ การให้บริการเช่า
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมัธยมในจังหวัดจะมาใช้บริการในพ้ืนที่ของวิทยาเขต
บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามจากการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ต้องมาพิจารณาดูว่าคุ้มหรือไม่ เพราะมีการใช้ห้อง
ประชุมค่อนข้างมาก วิทยาเขตก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ พอสมควร และจะมีในส่วน
ของการให้บริการหอพัก มีทั้งหมด 10 หลัง ซึ่งได้ให้บริการนักศึกษาไปแล้ว 8 หลัง อีก 2 หลัง ให้บริการสำหรับ
บุคคลทั่วไปและบุคคลภายนอก นอกจากนั้นจะดำเนินการหาผู้ร่วมทุนในการบริหารปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดถนนโซนหน้า
วิทยาเขต โดยตอนนี้มีผู้สนใจเข้ามาดูพ้ืนที่แล้ว แต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการขออนุญาตไปยังกรมป่าไม้ก่อน 
ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 ว่าหากจะดำเนินการกิจกรรมใด ๆ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมป่าไม้
ทราบและให้อธิบดีเห็นชอบก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ทำเรื่องไปแล้ว รวมทั้งเรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ด้วย ฉะนั้น ต่อไปในการทำการปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่ ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ที่กรมป่าไม้ก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับในส่วนของพ้ืนที่โซนหลังซึ่งเป็นพ้ืนที่ติด
ชายทะเล ปัจจุบันให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยว การพักผ่อน ซึ่งให้บริการรีสอร์ทอยู่ 2 ส่วน โดยจะมีการ
ปรับปรุงยกระดับให้ดีขึ้น ทำเป็นที่พักสำหรับผู้สูงวัยเข้ามาพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งพ้ืนทีภ่ายใน
นั้น วิทยาเขตสามารถควบคุมได้ทั้งหมด สิ่งที่ค่อนข้างกังวล คือ เรื่องของการดำเนินโครงการอันดามันริเวียร่า เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยในแผนของโครงการจะทำสะพานข้ามจากปากเมงมายังถนนของ
วิทยาเขตซึ่งอยู่ริมทะเลแล้วข้ามคลองสิเกาไปฝั่งคลองสน ซึ่งจากท่ีได้เข้าร่วมประชุมก็ได้คัดค้านไม่เห็นด้วย เพราะใน
ส่วนของวิทยาเขตยังควบคุมดูแลได้อยู่ ถ้าเป็นสาธารณะในอนาคตคาดว่าจะเกิดปัญหากับวิทยาเขต แต่โครงการ    
ก็คงใช้ระยะเวลาอีกนานในการดำเนินการ อีกส่วนหนึ่งคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ก็จะ
ดำเนินการในเรื่องการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ (หอยนางรม) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก ก็จะ
ดำเนินการแล้วส่งจำหน่ายออกไป นอกจากนี้ในส่วนของพ้ืนที่ชายหาดก็จะเปิดเป็นพ้ืนที่สำหรับจัดเป็น Event 
เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีต่าง ๆ มีการให้บริการกิจกรรมทางน้ำ การแข่งขันกีฬาทางน้ำ เป็นศูนย์ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวอันดามัน ทั้งนี้ เรื่องแรกที่จะดำเนินการก่อนคือ โครงการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ในพ้ืนที่โซนหน้า พ้ืนที่
ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงปาล์มเดิม โดยมี 2 แนวคิดคือ จะล้มปาล์มเดิมทั้งหมดแล้วปลูกใหม่ หรืออาจจะเป็น
การปลูกเสริมแล้วค่อยล้ม แต่ทั้งนี้  ก็ต้องรอการได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนว่าสามารถดำเนินการได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและจัดหารายได้ เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในโซนหลัง ตามแนวถนนซึ่งมีปาล์มเดิมอยู่แล้ว ก็จะเสริม
ปาล์มน้ำมันลงไป พ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ ต้นทีไ่ม่ให้ผลผลิตก็จะจัดการออกไปแล้วดำเนินการปลูกใหม่ทดแทน  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรับ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นำเสนอข้อมูลโครงการปลูก
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีของวิทยาเขตตรัง ภายใต้การบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ของวิทยาเขตตรัง โดย
พ้ืนที่ตรัง หลัก ๆ แล้ว มีพ้ืนที่สวนปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ 3 โซน ประมาณ 150 ไร่ มีอายุมากกว่า 35 ปี 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 กิโลกรัม/ไร่/ต่อปี ซึ่งกำหนดการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนในพ้ืนที่เดิม จะปลูกใหม่ 3 โซน
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ด้วยกัน โซนแรก พ้ืนที่ 50 ไร่ จะทำการปลูกแซม แล้วในปีที่ 2 จะมีการทำลายต้นเดิม โซนที่สอง พ้ืนที่ 50 ไร่  
คาดว่าจะทำการกวาดแล้วก็ล้มต้นปาล์มทั้งหมด และปลูกทดแทนใหม่ทั้งหมดเลย และโซนที่สาม  พ้ืนที่ 50 ไร่ จะ
ปลูกแซมข้างถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะมีบางส่วนบางแถวที่ยังไม่สม่ำเสมอ ก็สามารถที่จะปลูกเพ่ิมเติมได้  เฉลี่ย
ประมาณไร่ละ 20 ต้น โดยในการดำเนินโครงการจะใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมในการดำเนินการปลูกปาล์ม
น้ำมัน ซึ่งต้นปาล์มน้ำมันเดิม ณ ปัจจุบันมีลักษณะเป็นทรงสูง และไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตอย่างปกติได้ ก็จำเป็นที่
จะต้องกำจัดส่วนนี้ออกไป ทั้งนี้  การดำเนินการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมและบน
แนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างคุณค่า
สิ่งแวดล้อม มีการนำเข้าไปสู่แผนงานการกำหนดพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการปกปักรักษาให้มีลักษณะเป็นป่า 
และมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อหลัก ๆ คือ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และจัดหา
รายได้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะรับนักวิจัยของทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ คณะ
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนักวิจัยที่มีความสนใจในปาล์มน้ำมัน โดยที่ผ่านมาพบว่ามีนักวิจัยของ 
มทร.ศรีวิชัย หลายท่านมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ไม่ว่าจะใช้ลำต้นของปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์   
ใช้การผลิตไบโอดีเซล ซึ่งแนวทางในอนาคตสามารถท่ีจะสนับสนุนนักวิจัยและด้านการเรียนการสอน  ของนักศึกษาทั้ง 
3 พ้ืนที่ได้ สำหรับเป้าหมายของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ได้แก่ บุคลากรของวิทยาเขตตรังกับ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อย่างน้อย 20 คน และนักศึกษาที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้  30 คน โดยอาจจะเพ่ิม
จำนวนได้มากกว่านี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือวิทยาเขตตรัง และระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งไว้ที่ 4 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573 การดำเนินการนี้ ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สิน     ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ได้มอบหมายให้ทั้ง 2 วิทยาเขต ดำเนินการไปควบคู่กันและจะต้องมีลักษณะของการดำเนินโครงการบางส่วนที่ต้อง
คล้ายกัน ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่ตรัง จะมีกิจกรรมการดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ 

 1. การเตรียมพื้นที่ โดยดำเนินการไถพรวนปรับสภาพพ้ืนที่  
 2. ตรวจสอบคุณภาพดินเพื่อให้เหมาะสมกับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่จะนำมาปลูก 
 3. ดำเนินการจัดหาต้นปาลืมน้ำมันพันธุ์ดี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และผู้รับจ้างปลูกปาล์มน้ำมัน 
 4. ดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมัน 
 5. บำรุงรักษาปาล์มน้ำมันโดยนักวิชาการเกษตร เช่น ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน กำจัดวัชพืช กำจัดศัตรูพืช 

สำรวจและซ่อมแซมปาล์มน้ำมันที่ตาย 
 6. กำจัดต้นปาล์มน้ำมันเดิมใน 50 ไร่แรก ในปีที่ 2 
 7. เก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในปีที่ 4  
 8. ตัดแต่งทางใบต้นปาล์มน้ำมัน ในปีที่ 4 
 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จะมีตัวชี้วัดกลาง คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างน้อย

ร้อยละ 80 มีตัวชี้วัดโครงการ คือ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ และตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตปาล์มน้ำมันเพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ 200 สำหรับ
ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จะใช้งบรายได้สะสมของวิทยาเขตตรัง จำนวน 5,991,200 บาท ในส่วนของต้นทุน
การผลิต คิดต้นทุนโดยคำนวณจากปีที่ 1-4 บาท/ปี/ไร่ เพราะในปีที่ 3 - 4 ปี จะเริ่มส่งผลผลิตแล้ว ในส่วนของ
ต้นทุนเบื้องต้นจะมีรายการที่เป็นค่าจ้างนักวิชาการเกษตร ค่าจ้างเหมาคนงานดูแล ค่าจ้างปรับพ้ืนที่ ค่าจ้างปลูก     
ต้นปาล์มน้ำมัน ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ค่าปุ๋ยเคมี และค่าวัสดุอ่ืน ตรงนี้ข้อมูลก็จะใกล้เคียงกับวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช แต่ที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของต้นทุน วิทยาเขตตรัง ถ้าคิด 4 ปี จุดคุ้มทุนก็จะอยู่ในปีที่ 6 โดยคิด
ต้นทุนที่กิโลกรัมละ 8 บาท 
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 พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร       
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งการนำเสนอ
วันนี้ เป็น Master Plan ก่อน ส่วนแผนธุรกิจเชิงลึกขออนุญาตเสนอในคราวถัดไป โดยในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 247–13/๒๕67 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  ๒๕67  มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอวาระเชิงนโยบาย
เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้
เสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) และโครงการหอพักนักศึกษา (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) สำหรับโครงการที่จะดำเนินการก่อนคือ
โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะแบ่งเป็น 3 โซนแล้วก็จะเริ่มดำเนินการ โดยโซน A 
ที่จะเริ่มดำเนินการก่อน นั้น เป็นพ้ืนที่แนวรั้วด้านหน้าของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จะพัฒนาเป็น “RUTS Vill” จะเป็นลักษณะ
ของร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 20-30 ร้าน  โซน B จะเป็นลักษณะคล้าย ๆ สวนนงนุชพฤกษศาสตร์และไร่สุวรรณ ส่วน
โซน C ลักษณะคล้ายฟาร์มโชคชัย ทั้งนี ้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทีไ่ด้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงต้องประสานไปยังกรม
ป่าไม้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในโซน A-C ตามลำดับ ทั้งนี้ วิทยาเขตได้มีการสำรวจแนวเขตพ้ืนที่ จากการ
สำรวจพบว่าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ทั้งหมด 
2,500 ไร่ โดยพ้ืนที่ที่วิทยาเขตจะใช้ดำเนินการอยู่ในพ้ืนที่แนวรั้ว ส่วนฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
แตป่ัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่เต็มหมดแล้ว เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเชิญทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ
กัน เพ่ือตรวจสอบว่าทางโซนฝั่งตรงข้ามถนนออกโฉนดแล้วหรือไม ่ถูกต้องหรือไม ่นอกจากนี้ก็ยังมีพ้ืนที่โซนด้านล่างที่
อยู่ในรั้ววิทยาเขต เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. จำนวน 555 ไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ
ขออนุญาตไปแล้ว นอกจากนี้จะมีพ้ืนที่อีกจำนวน 4 จุด ที่อยู่ในรั้วเช่นเดียวกันแต่อยู่นอกเขตอนุญาต จะต้อง
ดำเนินการขออนุญาตต่อไป ซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอ โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชก็จะเป็นเจ้าภาพเชิญทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมาหารือกัน ฉะนั้นพ้ืนที่ที่สามารถดำเนินการได้ก่อนก็คือพ้ืนที่ที่อยู่ด้านในที่เป็นโซนแปลงยางพารา โซน
ปาล์มน้ำมัน ที่มีอยู่แล้วและอยู่ในรั้ว ก็สามารถท่ีจะใช้ดำเนินการได้ก่อน วิทยาเขตจึงขอเสนอโครงการนำร่องปาล์ม
น้ำมัน “รู้พืช  รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลโดยนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ก็หาข้อมูลว่าพืชตัวใดที่
สามารถทำรายได้และเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่ดีที่น่าจะดำเนินการได้ในปัจจุบัน ก็สรุปได้ว่าปาล์มน้ำมัน ณ สถานการณ์นี้
คือดีที่สุด เพราะมีราคาค่อนข้างสูง โดยได้รับคำแนะนำว่าหากจะปลูกปาล์มน้ำมันควรจะมีระยะปลูกที่ดีที่สุดคือ 
10*10*10 ซึ่ง 1 ไร่ จะปลูกได้เพียง 18 ต้น และควรจะปลูก 2 สายพันธ์ คือ Cirad ที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอด
อายุ 30 ปี และสายพันธุ์ Golden Tenera ที่ให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอทุกฤดูกาล ถ้าปลูกร่วมกันก็จะได้ผลผลิตทั้งปี 
ในส่วนของต้นทุนปลูกปาล์มน้ำมัน ระยะที่จะสามารถทำรายได้ได้ดีให้ดูที่ 10 ปีแรก โดยในปีที่ 1 เป็นปีแรกที่
จะต้องลงทุน ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ค่าเตรียมดินปลูก เตรียมพ้ืนที่ พันธุ์ปาล์ม ค่าจ้างปลูก ค่าปุ๋ย ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 
ค่าธาตุอาหารต่าง ๆ ส่วนในปีที่ 2 จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตัดหญ้า ค่าสารปรับปรุงดิน ค่าธาตุอาหาร ค่าแต่ง
ดอก และในปีที ่3-10 จะเริ่มให้ผลผลิต โดยตั้งแต่ปีที่ 3 ก็จะมีค่าแทงปาล์มเข้ามา ข้อกำหนดในการวิเคราะห์พบว่า
หากดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 3 จะได้ผลผลิต 500 กิโลกรัม/ไร่ แล้วก็จะเพ่ิมตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ซึ่งได้วิเคราะห์การ
คิดราคาขายต่อกิโลกรัม ในกรณีหากขายในราคาท่ีราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำที่สุด คือ กิโลกรัมละ 2 บาท บาท/กิโลกรัม 
ราคาพ้ืนฐานอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท และในช่วงที่ปาล์มน้ำมันราคาดีและวิทยาเขตสามารถทำผลผลิตได้ กิโลกรัมละ 
8 บาท ฉะนั้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท วิเคราะห์โดยใช้ IRR และ PB หรือระยะเวลาใน
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การคืนทุนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 โดยจะดำเนินการปลูกประมาณ 150 ไร่ ซึ่งในการปลูกวิเคราะห์แล้ว
พบว่าถ้าปลูกอยู่ที่ 150 ไร่ ลงทุนไป 10 ปี จะลงทุนประมาณ 6,739,800 บาท หากสมมุติว่าปาล์มน้ำมันราคา  
2 บาท/กิโลกรัม จะไม่คุ้มทุน เวลา 10 ปีก็ยังไม่ได้คืนทุน หากปาล์มน้ำมันราคา 5 บาท/กิโลกรัม จะใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 9.4 ประมาณ 9 ปี 5 เดือนจึงจะคืนทุน แต่ถ้าปาล์มน้ำมันราคา      
8 บาท/กิโลกรัม และใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการปลูกก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น การคืนทุนก็ดีข้ึน สำหรับ
พ้ืนที่ที่จะปลูกก็มีแปลงปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่แล้วหลายแปลง ดูแลโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยรายได้จากการ
จำหน่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แปลง 1-2 จำนวน 293 ไร่ มีรายได้ประมาณ 18,291.17 บาท/ไร่/ปี 
แปลง 3-5 จำนวน 87.2 ไร่ มีรายได้ประมาณ 20,348.47 บาท/ไร่/ปี  แต่ที่น่าสนใจจะมีแปลงยางพาราหลาย
แปลงซึ่งอายุค่อนข้างมาก ฉะนั้นก็จะมีทางเลือก 2 ทาง ที่สามารถดำเนินการได้คือ ใช้แปลงยางพาราและแปลงปาล์ม
น้ำมันที่อายุมาก เพ่ือมาทำใน 150 ไร่ ที่กำลังจะดำเนินการ เหมือนกับของวิทยาเขตตรัง ที่นำเสนอก็ประมาณ 150 ไร่ 
เช่นเดียวกัน โดยจะนำแผนธุรกิจโดยละเอียด มีการวิเคราะห์เชิงลึกมานำเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม  
 อธิการบดี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จากการไปลงพ้ืนที่ไปสำรวจที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
ได้สำรวจทั้งสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราที่มีอยู่ในปัจจุบัน พ้ืนที่สวนปาล์มน้ำมันก็ยังพอมีผลผลิต แต่ในส่วน
พ้ืนที่สวนยางพารา เนื่องจากยางพารามีอายุมาก บางต้นก็ไม่สามารถกรีดได้ พ้ืนที่ส่วนนี้จึงควรจะใช้ดำเนินการก่อน 
เพราะแปลงปาล์มน้ำมันยังให้ผลผลิตได้อยู่ ทั้งนี้ ในเรื่องของราคาปาล์มน้ำมัน รัฐบาลประกันราคาอยู่ที่ 4.50 บาท 
ซ่ึงราคาปาล์มน้ำมัน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 6-7 บาท เพราะฉะนั้นราคาของปาล์มน้ำมันจะไม่มีทางต่ำกว่า 4 บาท
แน่นอน เพราะหากต่ำกว่า 4 บาท นั่นคือต่ำกว่าทุน  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หากมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ ซึ่งต้องแจ้งกรมป่าไม้ให้รับทราบนั้น ในกรณีที่ต้องชี้แจงว่า

มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตรงนั้นในการวิจัยด้วยนั้น มหาวิทยาลัยฯ มีงานวิจัยมากน้อยเพียงใดที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ำมัน และควรมีคล้าย ๆ เป็น Unit Cell ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปาล์มน้ำมัน อาจจะทำ
เกี่ยวกับเรื่อง Variants Product เป็นต้น ซึ่งหากมีการดำเนินการจริง ๆ ในเรื่องนี้ ควรจะมีรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตรงนี้ให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบด้วย 
 2. เสนอความเห็นในเชิงสนับสนุนการดำเนินการเรื่องปาล์มให้เป็นเรื่องของ Academic เพ่ิมขึ้น โดย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เรื่องของรายได้ก็สำคัญ แต่สำหรับในสถาบันการศึกษา ถือว่าเป็นเงื่อนไขมากกว่า ไม่ได้เป็น
ภารกิจหลักจริง ๆ ควรจะทำเรื่องปาล์มให้เป็นเรื่องของวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปาล์ม 
และมีข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยฯ มีงานวิจัยเป็นจำนวนมาก เกือบทุกคณะที่ทำในเรื่องปาล์ม ไม่ว่าจะเป็นคณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ แม้แต่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็มี
อาจารย์ที่ทำเรื่องปาล์มอยู่ด้วย เช่น การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม การใช้ทางปาล์มมาเป็นพืชอาหารสัตว์  ฉะนั้นแล้ว
วัตถุประสงค์ควรจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปาล์ม หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องปาล์ม นวัตกรรมปาล์ม 
เป็นต้น เพราะมหาวิทยาลัยฯ คงไม่ได้ขายเฉพาะผลผลิต ควรจะมีหลักสูตรหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้หน่วยงาน
ภายนอกด้วย เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการปลูกปาล์มแล้ว กค็วรจะอยู่กับชาวบ้านแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ด้วย 
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 3. เรื่องการใช้พ้ืนที่ ต้องมีการเจรจากันให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะในกติกาข้อหนึ่ง
ของการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่นั้นก็คือความรับผิดชอบจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่จริง ๆ แล้ว ถ้ากลับไปดูที่ข้อมูลเดิมซึ่งจะ
มีภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ก่อนอนุญาตและระหว่างอนุญาตเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉะนั้น เรื่องการเจรจากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ ควรจะทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
      - มหาวิทยาลัยฯ หารือกับป่าไม้ ดูพ้ืนที่ที่มีปัญหา มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการหาทาง
ออกแบบ Soft Landing  เพราะว่าการทำอะไรกับชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณ 
รอบ ๆ พ้ืนที่อาจจะยังไม่เคยทราบเลยว่าพ้ืนที่ตรงนั้นได้รับอนุญาต ฉะนั้นตรงนี้ต้องดำเนินการให้ชัด แล้ว
มหาวิทยาลัยฯ จึงค่อยเจรจากับที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และป่าไม้กันอีกครั้ง แต่
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ต้องเจรจากับป่าไม้ให้จบก่อนว่าถ้าหากปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเช่นนี้ ทางแก้ไข
จะเป็นเช่นใด  
      - ในเรื่องเชิงวิชาการ ได้เคยเสนอแนะไปแล้วว่าทั้ง 2 ฟากถนน จะสามารถสร้างรายได้เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาวได้ Payback to the Origin คือ พื้นที่ตรงนี้จะสร้างประโยชน์แล้วก็
นำเงินที่ได้ไปทำประโยชน์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ 3 ส่วน คือ เงินส่วนแรกไปดูแลป่า เงินส่วนที่สองคือสำหรับ
มหาวิทยาลัยฯ ใช้ดำเนินงาน เงินส่วนที่สามชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วย เพราะว่าถ้าชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ พ้ืนที่ที่อยู่
รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ จะมีปัญหามาก  
 ๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะทำเรื่องนี้ให้เป็นงานวิจัยแล้วได้เงินด้วย ความรู้เรื่องปาล์ม หน่วยงานที่มี
ความรู้ คือกรมวิชาการเกษตร ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเรื่อง Green จะมีหลายหน่วยงานที่สนใจ ฉะนั้น
เวลามหาวิทยาลัยฯ หารายได้ ต้องหาแนวร่วมด้วย เช่น ปตท. CP และบางจาก ที่มีการดำเนินการในเรื่อง Green 
อยู่แล้ว ก็ย่อมมี Project ที่ดี และยังมี Betagro ก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง Animal โดยเรื่องเหล่านี้ Betagro 
สามารถ Support มหาวิทยาลัยฯ ได้ นอกจากนี้  กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยฯ มีการเจรจาดี ๆ ก็อาจจะได้ In kind มาช่วยด้วย ซึ่งตรงนี้จะต้องมองทั้งในเชิงวิจัยและมองในเชิง
ธุรกิจ  
 โดยการมองในเชิงธุรกิจ มี 3 เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถ Concern ได้ หากต้องการจะได้เงิน 
จะต้องมองว่าทำเช่นใดจะได้กำไร Cash Flow และความคล่องตัวเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าต้องได้เงิน 
100% แต่มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรได้ในเรื่องของวิชาการด้วย จึงจะต้องทำให้เป็นงานวิจัยแล้วหาแนวร่วมดำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานข้างต้นเพ่ือเป็นการหารายได้ และได้หน่วยงานมาช่วยทำงานด้วย และยังได้ผลงานด้วย สำหรับ
พ้ืนที่ตรังและพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ นั้น ในการทำวิจัยที่เป็น Comparative Study มหาวิทยาลัยฯ สามารถทำได้อยู่แล้ว ซึ่ง
การทำวิจัยนอกจากได้เงินแล้ว ยังทำให้ มีงานวิจัยที่ เป็นที่ยอมรับ  เป็นการสร้างแนวร่วมได้  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจะดำเนินการตรงนี้ต้องศึกษาด้วยว่าความสำเร็จและความ
ล้มเหลวจะอยู่ตรงไหน ที่สำคัญควรจะให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้ามาช่วยเพ่ือที่จะได้มองทางด้าน Business 
Model และจะได้ทราบ Return ที่ชัดเจน ขณะเดียวกันก็จะเป็นงานวิจัยด้วย ตามที่ทั้ง 2 พ้ืนที่ จะดำเนินการใน
เรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมัน นอกจากต้นแล้ว ในส่วนของปาล์มมีทั้งใบมีอะไรอีกมากมายที่จะทำประโยชน์ได้ หาก
ให้ผู้มีความรู้ความชำนาญมาทำในเชิงวิจัยเพ่ือให้ได้เงิน โดยสามารถนำเงินส่วนนี้นไปดูแลป่า ส่วนหนึ่งไว้สำหรับ
มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ และอีกส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรมองประเด็นเหล่านี้
เป็นเรื่องที่สำคัญ 
 ๕. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ทาง R&D โดยในเบื้องต้นคือเรื่อง Commercial-Scale ซึ่งจาก
ประสบการณ์ที่ได้ไปในพ้ืนที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่ค่อนข้างดีมาก 
จากการได้มีโอกาสสอบถามในเชิงปฏิบัติว่าดำเนินการกันเช่นใด จะต้องให้ปุ๋ยบำรุงเช่นใด ก็ได้ความรู้มาพอสมควรว่า
การปลูกปาล์มน้ำมัน ต้องปลูกประมาณ 12 ไร่ขึ้นไป ส่วนรายได้ที่จะรับนั้นขึ้นอยู่กับปุ๋ยเกือบ 100%  ถ้าขาดการ
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ดูแล ไม่ได้ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ ผลผลิตจะแย่มาก การแทงยอดจะต้องทำทุก 15 - 20 วัน หรือ 15-18 วัน แล้วแต่
พ้ืนที่ ส่วนรายได้ หากปลูก 12 - 15 ไร่ ก็จะได้ผลประโยชน์ประมาณเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้
อย่างพอเพียงสำหรับหนึ่งครอบครัว ฉะนั้นเรื่องของ Commercial-Scale นั้นคือ ชาวบ้านต้องอยู่ได้ภายใต้แรงงาน
และภายใต้การลงทุนนั้น ๆ  สำหรับพ้ืนที่ตรังและพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ที่จะมีการลงทุนปลูก พ้ืนที่ละ 150 ไร่ นั้น ก็น่าจะ
ได้รับรายได้เป็นเงินจำนวนมากอยู่ โดยที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องไปมองว่าราคาปาล์มตอนนี้จะกิโลกรัมละกี่บาท     
ให้มองราคาที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เพราะว่าการลงทุนแล้วคิดเช่นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการของเอกชน ที่ต้องทำ
แบบทุ่มสุดตัว แต่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการทำแบบราชการ อีกประการที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการให้ได้ 
คือ R&D ซึ่งควรจะมีหน่วยที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น Unit cell หรือ Excellent Center ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มและ 

Product ของปาล์ม ฉะนั้นทั้งใน Commercial-Scale ทั้งในแผนธุรกิจ (Business Plan) ปลายทางที่สำคัญที่สุดก็
คือทางด้าน Excellency ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องตั้งเป้าหมายให้ดีและมีทีมงาน ทีมวิจัย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่จ้างคนมาปลูก 
 ๖. จากประสบการณ์ในการปลูกปาล์ม การให้ผลของปาล์ม ไม่ได้เท่ากันทุกรอบทุกเดือน หากบาง
ช่วงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตก็จะลดลง นอกจากนั้นยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นสภาพดิน น้ำ 
อากาศ ที่ไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่นำเสนอในเอกสาร และหากมองในแง่ของการลงทุน ในการปลูกถ้าจะให้ผลผลิตซึ่งตั้ง
ความหวังไว้ถึง 5 ตัน/ไร่ คงจะเป็นไปได้ยาก ยกเว้นจะต้องมีการใส่เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มอย่างเต็มที่ แต่จะกระทบ
กับต้นทุน และเกี่ยวเนื่องไปถึงความคาดหวังที่จะเกิด อย่างไรก็ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 ประการ ไม่ได้
เกี่ยวกับการหารายได้แต่อย่างใด ควรจะมองถึงผลที่เกี่ยวพันกับการเรียนการสอนให้มากกว่า และมีข้อกังวลว่าเมื่อ
เริ่มปลูกแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ต้องดูแลจนถึง 25 ปี  ซึ่งในระหว่างนั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมาย เมื่อปาล์มหมดอายุ 
ก็จะมีค่าจ้างเกี่ยวลงก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอีก ฉะนั้นข้อมูลรายละเอียดที่จะเสนอเพ่ือขอใช้งบประมาณ 
ควรจะต้องวิเคราะห์ให้ดี ให้มีความเป็นไปได้ท่ีสมเหตุสมผล 
 ๗. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการปลูกปาล์มมาโดยตลอด เป็นการได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่  
มีอยู่ ทั้งนี้ เพ่ือที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในเรื่องของปาล์ม มหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
มองเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุดขณะนี้ โดยมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องทำให้ได้มาตรฐานนั้น มิเช่นนั้น ราคาปาล์มจะตกเพราะถูกกดราคา ไม่คุ้มทุน เมื่อผลิตออกมาราคาไม่ดีอาจจะ
เป็นปัญหาตามมาอีก  โดยในปัจจุบันเกษตรกรรายย่อย จนกระทั่งถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปลูกปาล์ม สามารถทำ
ได้มาตรฐาน RSPO  ได้แค่ 5% เท่านั้นเอง ซึ่งพ้ืนที่ปลูกปาล์มทั้งหมดในประเทศไทยหากไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน RSPO จะจำหน่ายให้ทางยุโรปซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนรายใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้ ฉะนั้น ถ้า
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเรื่องปาล์ม ก็ต้องทำให้ผ่านมาตรฐานนี้ให้ได้ และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา 
จะต้องมองให้ทะลุ ต้องมองเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ให้สามารถผ่าน
เงื่อนไขท้ังหมดได ้
 ๘. จากการที่คณะกรรมการวางแผนทางการเงินฯ ได้ไปลงพ้ืนที่ไปในแต่ละพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับพ้ืนที่วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) ในการนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป ควรจะนำเสนอรายละเอียดให้ทราบถึงรูปแบบ
การลงทุนว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด อย่างกรณีวิทยาเขตตรัง ต้องใช้เงินประมาณ 6-7 ล้านบาทนั้น จะใช้เงินรายได้
สะสมของวิทยาเขตตรัง หรือจะใช้งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และควรนำเสนอให้ทราบว่าการบริหาร
จัดการเป็นอย่างไร การแบ่งกำไรเป็นอย่างไร เพ่ือให้คณะทำงานได้มีกำลังใจในการดำเนินงาน ซึ่งการนำเสนอควรจะ
มีความชัดเจน ควรดำเนินการในรูปแบบที่เหมือนกัน และควรศึกษาในเรื่องของระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย หากระเบียบ
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ติดขัดอยู่ ให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพ่ือไม่เกิดข้อปัญหา และการ
ดำเนินงานเป็นไปโดยคล่องตัว  
 ๙. ตามที่คณะกรรมการวางแผนทางการเงินฯ ได้เสนอแนะให้ทั้งวิทยาเขตตรังและวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) ดำเนินการในเรื่องการปลูกปาล์มโดยรวมพ้ืนที่กัน ซึ่งจะปลูกได้ถึง 300 ไร่ 
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่ต้องการเห็นการที่ต่างคนต่างทำ ต้องการให้ทำเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ต่างสถานที่ 
จากข้อมูลนำเสนอเห็นว่าแผนธุรกิจจะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดมากกว่านี้ ส่วนในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการ
ผลิตปาล์ม ยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ไม่ได้นำเสนอว่าจะนำเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ เข้ามาใช้ 
และในหลายรายการที่เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตัดหญ้า มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางหรือไม่ ถ้าระหว่าง Crop หรือ
ระหว่างตน้สามารถปลูกพืชอ่ืนเสริม โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างเพ่ิม และในเรื่องปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญ
เรื่องปลูกปาล์มจะมีการทำวิจัยเรื่องปุ๋ยหรือไม่ อาจจะมีแปลง 1-2 ไร่ มาทำการทดลองปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน โดยใช้เชิง
วิชาการ ทั้งนี้ในข้อมูลที่จะดำเนินการปลูก 300 ไร่ โดยปลูกไร่ละ 18 ต้น ค่าพันธุ์ปาล์มก็มีราคาแพงเช่นกัน 
ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดที่จะเพาะพันธุ์เองบ้างหรือไม่ นอกจากนี้ ในการนำเสนอข้อมูลไม่ได้กล่าวถึงว่าจะ
จ้างทีมวิชาการที่ไหน ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะจ้างบุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดูแล โดยจ่ายเป็นค่า จ้าง
ต่างหากก็ได้ และโครงการนี้ ทั้ง 2 พ้ืนที่ ไม่ได้ระบุว่ามอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ในการดำเนินการ
ปลูกปาล์มของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะยึดหลักการในเรื่องของการทำงานวิจัยและมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตของปาล์ม ขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนของการให้ปุ๋ยต่าง ๆ หากสามารถยึดหลักการนี้ได้ คาดว่าจะเป็นแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยฯ จะทำงานปลูกปาล์มได้แตกต่างกับชาวบ้าน และจะเป็นแหล่งองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย  
ส่วนเรื่องการลงทุน อาจจะเชิญชวนคณะต่าง ๆ มาร่วมลงทุนและแบ่งผลกำไรกลับคืนตามสัดส่วน ซึ่งจะทำให้เกิด
ความร่วมมือของทุกคณะ คงไม่ใช่เฉพาะพ้ืนที่ทุ่งใหญ่และพ้ืนที่ตรัง  โดยพ้ืนที่รัตภูมิ พ้ืนที่สงขลาอาจจะช่วยลงทุน  
ก็ได้ ถ้าหากมีองค์ความรู้เรื่องใดหรือต้องการจะลงทุนตรงนี้  
 ๑๐. เนื่องจากการใช้พ้ืนที่กรมป่าไม้ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) นั้น เป็นเสมือนว่า
มหาวิทยาลัยฯ กำลังนั่งทับปัญหาอยู่ ซึ่งปัญหานี้สืบเนื่องมาจากพ้ืนที่ 1,000 กว่าไร่ ที่เคยออกเป็นเอกสารสิทธิแล้ว
โดยไม่ชอบ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าดังกล่าวที่มีกรณีพิพาทนั้น เป็นที่ที่ชาวบ้านครอบครองอยู่ และเคยเป็นพ้ืนที่ป่าทรุด
โทรม ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ แล้วมีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้ประชาชนเข้าทำกินได้ ประชาชนเลยเข้าไป
ครอบครองทำกินโดยที่ทางการยังไม่ได้เพิกถอน ต่อมากรมที่ดินได้ประกาศเดินสำรวจและมีการออกเอกสารสิทธิ 
ชาวบ้านที่ครอบครองพ้ืนที่อยู่จึงไปแจ้งการครอบครอง แล้วทางการก็ออกเอกสารสิทธิมา ชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้
ครอบครองตามสิทธิที่ไดไ้ปแจ้ง ต่อมาเมื่อเรื่องราวปรากฏว่าการออกเอกสารสิทธินั้นไม่ชอบ กรมที่ดินก็ได้เพิกถอนที่
เหล่านั้นที่ชาวบ้านครอบครองอยู่ เรื่องจึงไปถึงศาล ซ่ึงศาลปกครองชั้นต้นก็ให้ชาวบ้านชนะ แต่ศาลปกครองสูงสุดได้
ให้กรมป่าไม้ชนะ สำหรับมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบที่ดินมาซึ่งครอบคลุมถึงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้  
ฉะนั้น การทีม่หาวิทยาลัยฯ เป็นคู่สัญญากับกรมป่าไม้ในการรับมอบที่ดินทั้งหมด แต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ 
จำนวนหนึ่ง อีกจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่ครอบครองอยู่ ก็ไม่มีทางที่จะ
ได้กรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิต่อไป เพราะว่ายังมิได้ถูกเพิกถอนความเป็นสภาพป่า โดยมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับมอบมาว่า
ให้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ผืนดินแปลงเหล่านั้นด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยฯ รับมอบที่ดินมาแต่ไม่สามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยฯ จะยังคงสภาพที่เป็นคู่สัญญาที่ต้องเข้าไปดูแลพ้ืนที่เหล่านั้นหรือไม่ หรือว่าจะเจรจา
กับกรมป่าไม้เพ่ือความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายภาระนี้ให้วิทยาเขต
ไปตกลงกับชาวบ้านก็คงทำได้ยาก ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ ยังต้องการจะใช้ที่ดินตรงนั้นและเห็นว่ายังเป็นที่ดิน
ของมหาวิทยาลัยฯ มีความหวังว่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าอีก ปัญหาที่จะเกิดก็คือต้องประทะกับชาวบ้าน
อย่างแน่นอน ซึ่งเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเจรจาตกลงกับกรมป่าไม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังมีศักยภาพที่จะใช้ได้
หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็ขอคืนในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ใช้ไปให้กับกรมป่าไม้  
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 1๑. ประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องเจรจากับกรมป่าไม้  เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา อย่างน้อย 3 เดือน 
เพราะเรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนว่าพ้ืนที่อยู่ตรงไหนอย่างไร เกิดปัญหาอะไร Resolution จะเป็นอย่างไร หลังจากนั้น
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยที่ดูแลตรงนี้ต้องรายงานไปที่กรม เมื่อกรมแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษากระทรวง กระทรวงก็
นำเข้า ครม. ซึ่งโอกาสจะเป็นเช่นนั้นสูง แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ปัญหาคือ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีความชัดเจนว่า
ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร และระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง และควรมองถึงเรื่อง Research ที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำเงิน
ไปช่วยชุมชน เพราะต้องการได้ประโยชน์แบบ Win-Win ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย แล้วนำเงินจากการวิจัยตรงนั้นมา
บำรุงมหาวิทยาลัยฯ และบำรุงป่าด้วย สำหรับในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการในพ้ืนที่ฝั่งใดนั้น เสนอว่าควรจะ
ให้เกิดทั้งสองฟากฝั่งถนน เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ สร้างได้ ชุมชนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย ซึ่งหากมีความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน ก็ต้องเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปี กว่าจะการดำเนินการ
สำเร็จ แต่ก็ต้องวางแผนแล้วดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ในการเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะปรึกษานายนิพนธ์  ภิญโญ เพราะข้อมูลในเชิงกฎหมายต้องชัดเจนด้วย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม  
 อธิการบดี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ประเด็นเรื่องของเงินลงทุน อาจจะเสนอขอในงบประมาณตามที่สภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบจัดสรรกรอบงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา จำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดำเนินการภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 163 ,636,765 บาท ยังมี
งบประมาณส่วนที่เหลือตามกรอบที่ยังสามารถดำเนินการได้อยู่ โดยมีงบประมาณส่วนแรกหลัก ๆ คือ ส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ ส่วนที่สอง คือ งบประมาณเงินสะสมพ้ืนที่สงขลา พ้ืนที่นครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ตรัง ซึ่งไม่ได้ไป
แตะในส่วนของงบประมาณของคณะ แต่เชื่อว่าในการบริหารจัดการโครงการ ถ้าวิทยาเขตมีศักยภาพ ก็คงจะใช้
งบประมาณของวิทยาเขต ถ้าไม่มีตรงนั้นก็จะมีงบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ แต่จะเป็นลักษณะของเงินยืม
ไปลงทุน ต้องระบุจุดคุ้มทุนว่าอยู่ตรงไหนในการคืนเงิน ซึ่งหากมีการเสนอโครงการเข้ามา และผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถแสดงวิธีการในเรื่องของการคืนทุนมาให้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ก็
จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องของเงินลงทุนและจะหาแหล่งเงินให้ต่อไป  
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวสรุปว่า ในการดำเนินการ อาจจะพิจารณาใช้งบประมาณ
ภายใต้โครงการยกระดับฯ จำนวน 350 ล้านบาท ที่ยังคงมีเหลืออยู่ แต่ต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) 
เสนอโดยชัดเจนว่าต้องคืนทุนได้ประมาณอย่างน้อยเฉลี่ย 5% ซึ่งใน 3 ปีแรกอาจจะยังไม่ได้ แต่ในระยะเวลา 10 ปี 
เฉลี่ยแล้วต้องคืนทุน 5% ถึงจะเข้ากรอบที่จะใช้งบประมาณส่วนนี้ได้ และจากการนำเสนอข้อมูลโครงการปลูกปาล์ม
น้ำมันของทั้ง 2 พ้ืนที่ จะเห็นว่าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ) อาจจะได้เปรียบกว่าวิทยาเขตตรัง เพราะ
วิทยาเขตตรัง มีข้อจำกัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วย โดยที่
มหาวิทยาลัยฯ ทำการศึกษามาการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูง แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ 
ควรนำเสนอรายละเอียดในเชิงลึกมากกว่านี้ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบต่อไป ควรจะมีรายละเอียดการศึกษา
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ อาจจะต้องนำเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องมาตรฐาน RSPO ที่เป็น
เรื่องสำคัญ โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรต้องสร้างแนวคิดในการที่จะให้ชุมชนได้ประโยชน์ด้วย และมหาวิทยาลัยฯ อาจ
พิจารณาการลงทุนในระยะสั้นด้วย เช่น พืช Cash Crop ซึ่งเพียงปีเดียวก็ได้ผลแล้ว และหากมีปัญหาก็สามารถเลิก
ดำเนินการได้ทันท ี



๑๘ 
 

 

 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ : แผนการปลูกปาล์ม
น้ำมัน พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพื้นที่วิทยาเขตตรัง 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำรายละเอียดเชิงลึก โดยนำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาประกอบการจัดทำ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม           

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน การอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือครุภัณฑ์ และการ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายรายการครุภัณฑ์เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี 
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ

หน่วยงาน อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ และอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายรายการครุภัณฑ์เงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 6 รายการ โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้มี
ความพร้อม เกิดความถูกต้องด้านการบริหาร สนับสนุนการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดดังนี้ 
   1.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ชำระเกินกว่ายอดที่ต้องชำระจริง 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 
6,375 บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 
 



๑๙ 
 

 

 

   2.  กองกลาง ขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดจ้างขยายเขตสับเปลี่ยนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า           
ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 ลูก โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม ของส่วนกลางสงขลา เป็น
เงิน 491,365.24 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)  
   3.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์เงินรายได้สะสม
ของส่วนกลางสงขลา จำนวน 2 รายการ จากวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสมเดิมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 246-12/2567  
   4.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงชื ่อครุภ ัณฑ์เงินรายได้สะสมของคณะฯ 
จำนวน 1 รายการ จากวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสมเดิมที ่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 245-11/2567  
   5.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายรายการครุภัณฑ์ 
เงินรายได้สะสมของคณะฯ จำนวน 1 รายการ จากวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสมเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 246-12/2567   
   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน การอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ และการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
หมวดรายจ่ายรายการครุภัณฑ์เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการอนุมัติงบประมาณ    
เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน การอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ และการอนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
รายการครุภัณฑ์เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.  การปรับรูปแบบการดำเนนิงานฟาร์มโคเนื้อ งานโครงการจัดตั้งศนูย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย  

ความเป็นมา     
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 175 -3/2562 เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย
พ้ืนที่จำนวน 516 ไร่ แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ ดังนี้ 
 



๒๐ 
 

 

 

  พ้ืนที่ 1 มีพ้ืนที่จำนวน 216 ไร่ ตั้งอยู่ เลขท่ี 168 หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว  จังหวัด
ชุมพร เป็นงานฟาร์มพืชเศรษฐกิจทั้งหมดโดยจังหวัดชุมพรมอบให้ใช้ประโยชน์ 

  พ้ืนที่ 2 มีพ้ืนที่จำนวน 300 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
เป็นพ้ืนที่งานฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 260 ไร่ และพ้ืนที่สวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 40 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
ของหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด 
  ในปัจจุบัน งานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย จังหวัดชุมพร อยู่ภายใต้การกำกับของ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งภารกิจของทั้ง 2 พ้ืนที่ คือการจัดหารายได้จากการ
จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ และให้บริการนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะ
เกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรสุราษฎร์ธานี โดยจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 – 2567 สถานการณ์ภาพรวมของงบประมาณโครงการดังกล่าว คือ ไม่มีกำไรสุทธิในการดำเนินงาน เนื่องจาก
ต้องนำผลกำไรสุทธิจากพ้ืนที่ 1 ซึ่งเป็นงานฟาร์มพืชเศรษฐกิจ มาชดเชยให้พ้ืนที่ 2 ในส่วนของงานฟาร์มโคเนื้อ ปีละ
ประมาณ 350,000 บาท – 700,000 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา   
3 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งปัจจัยด้านราคาเนื้อวัวซึ่งราคาตกต่ำ ซึ่งสวนทางกับค่าอาหารข้นและวัตถุดิบที่นำมาประกอบ
อาหารให้วัวรับประทานซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นทุกปี โดยค่าใช้จ่ายของอาหารต่อปีตกประมาณ 300,000 – 500,000 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประจำพื้นที่ 2 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 252,000 บาท ค่าไฟฟ้าปีละ 72,000บาท  
ซึ่งโดยภาพรวมของงานฟาร์มโคเนื้อนั้นมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี แต่ที่ยัง
ดำรงอยู่ได้เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากพ้ืนที่ 1 ที่นำส่งไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ 2 แบบประคับประคอง 
  ดังนั้น เพ่ือการจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคต และเพ่ือการบริหารงาน
และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ              
งานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัยจึงขอปรับรูปแบบการดำเนินงานฟาร์มโคเนื้อ โดยปิดฟาร์มและนำ
พ้ืนที่ที่ยังสามารถใช้งานได้มาปลูกพืชปาล์มน้ำมันทดแทน เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
  1.  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย 
  2.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในส่วนพื้นที่ 2 โดยปิดการดำเนินงานในส่วนฟาร์มโคเนื้อ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 

 



๒๑ 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอข้อมูล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย จังหวัดชุมพร เริ่มมาอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี ในปี 
2563 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นท่ีทั้งหมด 516 ไร่ แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ คือ 
  พ้ืนที่ 1 อำเภอปะทิว จำนวน 216 ไร่ เป็นงานฟาร์มพืชเศรษฐกิจ โดยพ้ืนที่จะแบ่งเป็นโซน มีพืช
หลัก ๆ คือมังคุด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลองกอง เงาะ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีสระน้ำสำหรับเก็บน้ำใช้ 
ภาพรวมทั้งหมด ณ ปัจจุบันในพ้ืนที่ของชุมพร แปลง 1  ประกอบไปด้วยปาล์มน้ำมัน 39 ไร่ ยางพาราซึ่งอายุ
ประมาณ 10 ปี ตอนนี้ให้ผลผลิตเต็มที่  จำนวน 28 ไร่ มังคุด 44 ไร่ มะพร้าวอ่อน 450 ต้น และมีแปลงกาแฟ    
โรบัสต้า ที่เพ่ิงลงไปประมาณ 700 ต้น ทุเรียนทั้งหมด 28 ไร่ และยังมีพ้ืนทีเ่ปล่าอยู่ 22 ไร่  
  พ้ืนที่ 2 อำเภอท่าแซะ จำนวน 300 ไร่ เป็นงานฟาร์มโคเนื้อและแปลงปาล์มน้ำมัน 9 สายพันธุ์  
โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ปลูก และเป็นการทดลองงานวิจัยด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ใช้ฝึกของ
นักศึกษาสัตวศาสตร์กับสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งจะมีแปลงที่ปาล์มน้ำมันเดิม 40 ไร่ จากการเก็บข้อมูล มีอยู่ 2 สายพันธุ์
ที่ให้ผลผลิตดี ที่เหลือไม่ได้ผลค่อนข้างจะให้ผลผลิตต่ำ มีแปลงปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ 50 ไร่ และมแีปลงหญ้าสำหรับโค  
  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ ช่วง 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2565-2567) มีรายได้ต่อปี
ประมาณ 3.8 – 3.9 ล้านบาท รายได้หลักจะอยู่ที่ทุเรียน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน แต่ในปี 2567 ที่ผ่านมา 
โครงการจัดตั้งฯ ประสบปัญหาเรื่องของราคาทุเรียนและผลผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย จากเดิมที่วางเป้าหมายรายได้
จากทุเรียน ปีละ 2.5 ล้านบาท กลับได้จริงประมาณ 1.6 ล้านบาท ทำให้เริ่มเห็นว่าผลผลิตทุเรียนบางครั้งขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศที่จะทำให้ผลผลิตตกต่ำด้วย แต่ที่มีผลมากที่สุดที่ทำให้รายได้ลดต่ำมาก คือตัวรายได้จากโคขุน ซึ่ง
โครงการจัดตั้งฯ แบกภาระในเรื่องของค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประจำ จำนวน 2 คน ค่าอาหารข้น และยังมี
รายจ่ายในเรื่องค่าไฟที่ต้องสมทบมหาวิทยาลัยฯ อีกร้อยละ 10  จากรายรับจริงของโครงการจัดตั้งฯ ฉะนั้นที่ใส่ไป
ให้มหาวิทยาลัยฯ  พ้ืนที่ชุมพรใช้ไฟปีละประมาณ 200,000 กว่าบาท แต่เป็นการใส่เพ่ิมไป ส่วนงบกลางก็ใช้กัน
ความเสี่ยงไว้ หากไม่ใช้ก็เป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั้น ๆ ก็คือหน่วยงานที่ชุมพร เป็นวงเงินตั้งจ่ายจริงไป ร้อยละ 
85 สำหรับเป็นค่าปุ๋ย ค่ายาต่าง ๆ ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2565-2566 ยังมีรายได้ส่วนหนึ่งอยู่ที่งบกลางอยู่แล้ว แต่เงิน
ก้อนนี้ถูกนำไปใช้จ่ายในเรื่อง ค่าอาหารโค ทำให้ต้องดึงเงินรายได้บางส่วนจากแปลงพืชไปใส่ในโคด้วย สำหรับพ้ืนที่
ในการผลิตพืช รายรับพืชจริง ๆ ประมาณ 2.6- 3 ล้านบาท แล้วแต่คุณภาพราคาทุเรียนที่ผลิตได้  ผลดำเนินงาน  
ในปี พ.ศ. 2565-2566 ยังดีอยู่ แต่ในปี 2567 รายได้ทุเรียนต่ำกว่าเป้าหมายไป 900,000 บาท ทำให้ขาดทุน 
มีรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับ สำหรับงานฟาร์มโคเนื้อมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น หลัก ๆ คือค่าอาหารข้น โดยหลังจากปี พ.ศ. 
2565 โครงการจัดตั้งฯ ได้พยายามลดกำลังการผลิต เนื่องจากราคาอาหารข้นสูงขึ้น ประกอบกับราคาโค ณ ปัจจุบัน 
ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 70 บาท จากกิโลกรัมละ 100 บาท ซ่ึงในการลงทุน นั้น ค่าแรงยังคงท่ีแต่ไปใส่ในเรื่อง
ของค่าอาหารค่อนข้างจะสูง ทำให้ขาดทุน โดยจากปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา ขาดทุนเกือบปีละ 500,000 บาท ซึ่ง
ตรงนี้นำเงินจากแปลงพืชไปชดเชย ฉะนั้น เมื่อมองในอนาคต หากราคาโคยังเป็นเช่นนี้ จะลงทุนต่อไปไม่ได้ ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ เหลือโคอยู่  61 ตัว จึงเป็นที่มาของการขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571  ดังนี้ 
 



๒๒ 
 

 

 

  - พ้ืนที่ 1  ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โครงการปลูกทุเรียนทดแทนมังคุด จำนวน 
29 ไร่ โดยปรับลดแปลงมังคุดเดิมที่มี  44 ไร่ เนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงที่ออกผลผลิต มาปลูก
ทุเรียนแทน 25  ไร่ และมีพ้ืนที่ว่างที่ปลูกทุเรียนเพ่ิมเติมอีก 4 ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 29 ไร่ ก็จะ
เหลือแปลงมังคุดเดิมอีก 19 ไร่  เป็นปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยลดพืชที่ให้ผลตอบแทนต่ำมาเป็นพืชที่ให้
ผลตอบแทนสูง ส่วนพืชอ่ืนที่พอจะปลูกได้ ก็จะกระจายในเชิงของความเสี่ยง ไม่ผูกพันกับพืชตัวใดตัวหนึ่งมากนัก มี
ทั้งปาล์มน้ำมัน  มีทั้งยางพารา กาแฟ สะตอ มะพร้าวอ่อน ที่จะปลูกเพ่ือกระจายความเสี่ยง โดยแผนดำเนินงานปลูก
ทุเรียนทดแทนมังคุด หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ จะเริ่มเตรียมพ้ืนที่และระบบน้ำในเดือนเมษายน 2568  
และดำเนินการจัดซื้อต้นพันธุ์ จำนวน 800 ต้น เพ่ือดำเนินการปลูกต่อไป  
  - พ้ืนที่ 2  ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โครงการปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 ไร่ โดย
พ้ืนที่ตรงนี้มีทั้งหมด จำนวน 300 ไร่ ที่ยังมีปาล์มอยู่ มีการเลี้ยงโคอยู่ และยังเป็นที่ฝึกของนักศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ แต่ถ้าหากยังคงลักษณะจำนวนมากเช่นนี้อยู่ ก็จะทำให้เปลืองในเรื่องของค่าอาหารและอีกประการคือ
ราคาโคก็ไม่ได้ดีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งยังมีต้นทุนค่าแรงในการจ้างพนักงานดูแล ค่าอาหารสัตว์ก็เพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็น
ที่มาของการขอปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเดิมเป็นธุรกิจอย่างอ่ืน โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเป็นการปลูก
ปาล์มน้ำมันเพ่ิมข้ึน และขอปิดรายการเรื่องการผลิตโคขุนไป 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การดำเนินงานงานฟาร์มโคเนื้อของโครงการจัดตั้งฯ เดิมทีมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ดูแลอยู่ น่าจะ
ดำเนินการได้ดีและพัฒนาไปในทางที่เติบโตขึ้น แต่เหตุใดจึงกลับลดลงไปเรื่อย ๆ ในเมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และจากข้อมูลที่กล่าวถึงการต้องซื้ออาหารข้นสำหรับเลี้ยงโค ในความเป็นจริงควรจะมีทุ่งหญ้า
สำหรับให้โคกินอาหารธรรมชาติดีกว่าอาหารสำหรับโคโดยเฉพาะ เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงโคเพ่ือจะผลิตเนื้อวากิว จึง   
ไมน่่าจะเกิดปัญหาได ้

 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาสถานการณ์การเลี้ยงโคของชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ว่าเกิด
ปัญหาเช่นเดียวกันหรือไม่ หากชาวบ้านยังอยู่ได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ กลับไปไม่รอด จะทำให้เสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ เพราะเรื่องการเลี้ยงโคเป็นผลงานเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ 

 3. มหาวิทยาลัยฯ ต้องมาพิจารณาว่าเหตุใดผลผลิตทุเรียน จึงสู้ชาวบ้านภายนอกไม่ได้  เพราะ
มหาวิทยาลัยฯ เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรม แต่กลับแพ้ในเรื่องของผลผลิตเมื่อเทียบกับ
ภายนอก และจากข้อมูลที่มีการกล่าวถึงว่าราคาตกต่ำ จนไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ต้องอาศัยรายได้จากอีกโซนหนึ่ง
ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ สามารถที่จะเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นได้
เหตุใดชาวบ้านภายนอกก็ยังอยู่ได้ในราคาที่บอกว่าตกต่ำลงกิโลกรัมละ 70 บาท ตรงนี้ต้องตั้งคำถามลึกไปถึงว่าใคร
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลตรงนี้ อีกท้ัง การที่มหาวิทยาลัยฯ บอกว่าจะผลิตบุคลากรออกไปให้มีความรู้ทัน แก้ปัญหา และ
ก้าวหน้ากว่าภายนอก แต่กลับเกิดปัญหาเช่นนี้เสียเอง จะยุบการเลี้ยงโคมาปลูกพืชก็ต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน 
และที่สำคัญไม่ว่าจะหันมาปลูกปาล์มน้ำมันหรือยางพารา ก็ต้องให้สัมพันธ์กับการเรียนการสอนด้วย ไม่ใช่คิดถึงแต่
กำไรเป็นตัวหลัก เพราะพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เป็นเรื่องการหารายได้ เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เสริม
เท่านั้นเอง 
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 4. เนื่องจากในการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้มีรายละเอียดว่าโคเนื้อที่เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ใด และการเลี้ยง
ใช้อาหารข้นทั้งหมด 100% หรือมีอาหาร TRM หรือหญ้าด้วยหรือไม ่และที่สำคัญคือผู้ที่ผู้รับผิดชอบดูแลตรงนี้ เป็น
ผู้ใด และได้ให้เหตุผลอย่างไรในกรณีที่เกิดการขาดทุนว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์ราคาโคเนื้อในภาพรวมของตลาดก็ไม่ได้ดีจริง แม้ว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไร แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
เน้นเรื่องของต้นทุนการเลี้ยง เลี้ยงได้ดีกว่าชาวบ้านหรือไม่ คุณภาพของโคเป็นอย่างไร มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์หรือ
ว่าผอมแห้งแรงน้อย ซึ่งจะต้องดูตรงนี้ประกอบ และต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยฯ หากจะดำเนินการธุรกิจโคเนื้อ
อาจจะค่อนข้างลำบาก แต่ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อการศึกษา ก็อาจจะต้องมโีคฝูงหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
ที่เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การใช้หลักวิชาการในการที่จะลดต้นทุนค่าอาหารข้นได้ เพราะหากเลี้ยงด้วย
อาหารข้น 100% ก็น่าจะไปไม่รอดอยู่แล้ว ฉะนั้นตรงนี้คงต้องศึกษาและมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 5. อย่างไรก็ตาม Research and Development: R&D ยังคงต้องอยู่ แต่แผนธุรกิจ (Business 
Plan) จะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้น คงต้องช่วยกันคิด เพราะว่าการทำเกษตรโดยราชการเป็นเรื่องที่ยากมาก ถ้าหากไม่ได้
เป็นมืออาชีพจริง ๆ และผู้ที่รับผิดชอบดูแลหากเห็นว่าไม่ใช่กิจการของตนเอง ก็จะสนใจทำงานน้อยลง เพราะสนใจ
แต่เรื่องของเงินเดือน ทำงานโดยไม่ได้ให้ใจ ซึ่งผู้คนในปัจจุบันก็มีค่านิยมเช่นนี้ โดยแนวทางที่น่าจะดีในปัจจุบัน คือ
การคิดแผนธุรกิจใหม่ว่าจะดำเนินการเช่นใด แต่ก็ต้องมี R&D อยู่ ฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยฯ จะเปลี่ยนจากแปลงมังคุด
ไปปลูกทุเรียนแทนนั้น ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากแม้วันนี้ราคามังคุดไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นพืชที่มีอายุยืน วันหน้าราคา 
ก็อาจจะดีได้ ขึ้นอยู่กับการดูแลใส่ปุ๋ย และมังคุดต้องเก็บลูกต่อลูก มิเช่นนั้นก็จะไม่ได้กำไรและไม่ได้ราคา ดังนั้นเรื่อง
การทำสวนผลไม้ เอกชนเท่านั้นจึงจะทำได้ ถ้าเป็นหน่วยงานราชการถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะต้องดูแลตั้งแต่เรื่อง
การหาคนมาเก็บผลผลิต เก็บดีหรือเก็บไม่ดีก็เป็นที่มาของปัญหาอีก ซ่ึงการเกษตรควรจะต้อง On-Hand จริง ๆ และ
หากแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ On-Hand ได้ ก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกัน หากเป็นการปลูกปาล์มน้ำมัน   
ก็ยังพอเห็นผลได้ และควรมีการปลูกพืช Cash Crop ควบคู่กันไปด้วย ยังพอช่วยประคับประคองไปได้ช่วง 1-3 ปี 
แตก่ารทำสวนผลไม้ค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาโมเดลการดำเนินการใหมท่ี่ดีกว่า 

 6. ในการดำเนินงานทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็น
แล้วว่าปัญหาเรื่องโค เกิดจากการบริหารจัดการไม่ดี อีกทั้งเรื่องพืช ที่จะต้องไปปรับใหม่ ดูแลใหม่ให้ดีกว่าเดิม ไม่
ปล่อยให้เกิดปัญหาเช่นเดิม และควรเข้มงวดผู้ที่รับผิดชอบดูแลทั้ง 2 พ้ืนที่ นอกจากนี้ควรวางระเบียบ วางระบบ 
และดูแลอย่างใกล้ชิด 

 7. เรื่อง Corporate Organization อย่างเช่น สวนทุเรียน อาจจะปรับใช้แบบวิธีแบ่งผลประโยชน์ 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดูแลเกิดแรงจูงใจมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบเฉพาะการซื้อพวกยาฆ่าแมลงกับปุ๋ย แต่
ว่าทุกอย่างให้ผู้ที่ดูแลเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด เมื่อได้ผลประโยชน์ก็แบ่งกันไป เช่น ผู้ดูแลรับไปร้อยละ 15 
มหาวิทยาลัยฯ รับร้อยละ 85 เป็นต้น ซึ่งหากเป็นโมเดลนี้ ก็น่าจะพอใช้ได้  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจง  
 อธิการบดี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในอดีต ครั้งแรกท่ีไปลงพ้ืนที่ชุมพรเพ่ือสำรวจแปลงทุเรียน 

พบว่าผลทุเรียนร่วงหล่น กิ่งหัก เนื่องจากไม่มีการโยงกิ่งเพ่ือป้องกันความเสียหายไว้ หลังจากนั้นก็ได้มีการแก้ไข
ดำเนินการได้ดีขึ้นตามลำดับ แต่จากการไปสังเกต ณ ปัจจุบัน การดำเนินงานก็ยังสู้ชาวบ้านไม่ได้ ส่วนพ้ืนที่ฟาร์มโค
เนื้อ ได้ไปสำรวจว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เมื่อดูข้อมูลทั้งหมด ปรากฏว่าโคที่เลี้ยงมาไม่เคยมีการจำหน่ายออกไป
เลย จึงได้เสนอแนะว่าให้ทางฟาร์มจำหน่ายโคไปให้หมด ที่ปลดระวางเหลือ 61 ตัว หากแม่พันธุ์ผสมไม่ติด 2 ครั้ง  
ก็ควรจะคัดทิ้ง แล้วก็ลดจำนวนโคลงมา เป็นแผนที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามช่วยพัฒนา
พ้ืนที่ให้ ไม่ว่าจะขอความอนุเคราะห์ทหารพัฒนาในการขุดลอกสระน้ำ ขุดบ่อบาดาล และดำเนินการทำแปลงหญ้าให้ 
ทำระบบน้ำให้ อย่างไรก็ตามแต่ แม้จะมีระบบน้ำแล้ว มีหญ้าเนเปียร์อยู่หนึ่งแปลง ปัจจุบันก็มีอยู่เช่นเดิม ไม่มีแปลง
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หญ้าใหม่เกิดขึ้นเลย จึงมองว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จากการไปลงพ้ืนที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 15-16  
มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดร นามเสน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ ในการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน
ฟาร์มโคเนื้อ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พบว่าโคบางตัวมีสภาพไม่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงคณะ
สัตวแพทยศาสตร์เท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีไป
ดูแลแบบ Full time และมีนักศึกษาไปฝึกงานอยู่บ้าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีโคตาย ได้รับการชี้แจงว่าตายเพราะขาด
สารอาหาร กล้ามเนื้อลีบ ส่วนในเรื่องของแปลงหญ้าก็ไม่มีการตัดขึ้นมาให้โคกิน โดยหากปล่อยไว้เช่นนี้อาจจะส่งผล
ในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าควรจะปิดการดำเนินงานในส่วนฟาร์มโคเนื้อไป และมาจัด Zoning ใหม่ แบ่งเป็น
ส่วนที่เป็นคอกสัตว์อยู่ ณ ปัจจุบัน อีกส่วนหนึ่งปรับทำในเชิงของการ Research เพราะหากจะดำเนินการในเชิงธุรกิจ
ในปัจจุบันค่อนข้างจะยาก ราคาโคเนื้อก็อยู่ที่ไม่เกินกิโลกรัมละ 70 บาท และมีแนวโน้มจะลดลงมาเรื่อย ๆ 
นอกจากนี้ก็จะกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไว้ โดยจะหารือให้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปทำ Research ในเรื่องของแม่พันธ์ 
เรื่องของธนาคารน้ำเชื้อ เป็นต้น และกันโซนไว้  โซนหนึ่งสำหรับทำแปลงหญ้า โดยจะดำเนินการ Reset ใหม่
ทั้งหมด และเห็นว่าหากพ้ืนที่ใดมีศักยภาพ R&D อย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว ตอนนี้ต้องหารายได้ด้วยเพราะว่ารัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณมาน้อย แล้วแต่ว่าพ้ืนที่ไหนจะใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดรายได้ 
แต่ควรจะบริหารจัดการใหม่โดยการจัด Zoning ใหม่ ในลักษณะต้องลด Scale ลง โดยมาดำเนินการในเชิง 

Research แทน ลดจำนวนโคให้เหลือเพียงไม่กี่ตัว เตรียมการในเรื่องแปลงหญ้าใหม่ เตรียมการในส่วนของพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์โค เป็นการ Set พ้ืนที่ตรงนั้นใหม่ทั้งหมด แล้วดำเนินการตามโมเดลที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   

 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ค่อนข้างเข้าใจมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีทรัพย์สินค่อนข้างมาก การกำกับดูแลอาจจะยาก และในการลงทุนจริง ๆ แล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งในอนาคต หากเป็นไปได้อาจจะดำเนินการในลักษณะที่เป็น Corporation คือ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าของกิจการ
และมีผู้ร่วมลงทุนด้วย ก็จะได้แบ่งผลประโยชน์กัน แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดำเนินการค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าทำได้ก็จะ
เป็นโมเดลที่ดีพอสมควร ส่วนเรื่องโคเนื้อ หากมหาวิทยาลัยฯ จะไม่เลี้ยงแล้ว ก็อาจจะหาอย่างอ่ืนแทน เช่น แพะ 
เพราะแพะกินหญ้าเพียงอย่างเดียว และบริเวณนั้นส่วนใหญ่ก็มีการเลี้ยงแพะเป็นจำนวนมาก แม้แต่ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ก็มีโครงการเลี้ยงแพะชุมพรด้วย ซึ่ง
การเลี้ยงแพะจะลงทุนน้อยกว่าการเลี้ยงโค และยังใช้เป็นที่สำหรับฝึกของทางด้านสัตวแพทย์ และด้านสัตวบาลได้ 
อีกด้วย ในส่วนพ้ืนที่งานฟาร์มพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยฯ ก็อาจจะต้องปรับตามที่เสนอ หรือลดพ้ืนที่ ให้เล็กลง
เพ่ือที่จะใช้ในการเป็นที่ฝึกของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่หากจะเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแพะ หรืออย่างอ่ืน 
ควรหารือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ก่อนว่าจะใช้ในการฝึกได้หรือไม่ และหากดำเนินการแล้วขาดทุนก็เกรงว่าจะ
ขาดทุนต่อไปเรื่อย ๆ ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าใด ฉะนั้นหากจะปรับเปลี่ยนใหม่ การบริหารจัดการดูแลในเรื่องต่าง ๆ ก็
ต้องใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.  เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย 

  2.  เห็นชอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในส่วนพื้นที่ 2 โดยปิดการดำเนินงานในส่วน
ฟาร์มโคเนื้อ 
  3.  มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป 
  4.  รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2568) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม 
ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา  บุญส่ง  เปลี่ยนเป็น นายสืบสาย                  
สุขสง  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา  บุญส่ง ลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑๕ ลงวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๒๕ ลงวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ 

 
 
  



๒๖ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จำนวน 3 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) จำนวน ๓ หลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔๒ -๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพ่ือให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณารับรองหลักสูตร ดังนี้ 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลักสูตร 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
      วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน 2 หลักสูตร 
 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตร จากการ
นำเสนอหลักสูตรเพ่ือขอรับรองหลักสูตร ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยว่าที่ร้อยตรี 
จรูญ ชูลาภ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ 
ปรับแก้ชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง จาก “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)” เป็น 
“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)” ทั้ง ๓ สาขาวิชาก่อน
นำเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป ตามหนังสือที่ ศธ 0606/2105 ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 
2568  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

 

 



๒๗ 
 

 

 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
ลำดับ คณะ/หลักสูตร ลำดับ คณะ/หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จำนวน ๑ หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จำนวน ๑ หลักสูตร 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคโนโลยีป ิโตรเล ียม  (หล ักส ูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2568) 

วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน ๒ หลักสูตร วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน ๒ หลักสูตร 
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

ช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 

สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

ช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

  ทั้งนี้ การปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 
3 หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ 
อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๘ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๘ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร  

1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

  และรับรองมติที่ประชุม 



๒๘ 
 

 

 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
248-1/2568 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2568 วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยรัตภูมิ  

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 248-1/2568 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 วาระที่ 6 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัย   
รัตภูมิ ซึ่งที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ และรับรองมติที่ประชุม นั้น 

 เนื่องด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบพบว่าชื่อหลักสูตรไม่ตรงกับเล่มหลักสูตร 
ซึ่งชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที ่ 
248-1/2568 เมื ่อวันที ่ 22 มกราคม 2568 วาระที ่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยรัตภูมิ ดังนี้  

 จากเดิม  
 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 เปลี่ยนเป็น 

 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 การขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือที่ อว 
(วก) ๐๖๕๕/๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือ 
ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 248-1/2568 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยรัตภูมิ ดังเสนอ 



๒๙ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 248-1/2568  เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2568 วาระที่ 6 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยรัตภูมิ         
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคล
ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ ตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556  

  ตามความในข้อ 8  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัยแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นประธาน 
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นรองประธาน  
 (๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ 
 (๔)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ   
  (๖)  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 178-6/2562 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ได้มีข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ ์ คือ “ในเรื ่องการแต่งตั้ง
กรรมการ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีจุดอ่อน คือ ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการที่อธิการบดีมอบหมาย เพราะในการ
พิจารณาผู ้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ บางรายก็มาจากการเสนอชื่อของคณบดีหรือผู้อำนวยการ ซึ่งเป็น
กรรมการฯ อยู่ด้วย ซึ่งในการพิจารณาไม่ควรให้คณบดีหรือผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการ กรรมการ   
ในส่วนนี้ควรจะเป็นบุคคลภายนอก” 
 
 



๓๐ 
 

 

 

  ดังนั้น ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 จึงไม่ควร
แต่งตั้งผู้ที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

  1. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
2567 ดังต่อไปนี้ 

  1.  ..................................................................... ประธานกรรมการ  
  2.  .....................................................................   รองประธาน 
  3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 4.  .....................................................................   กรรมการ 
  5.  .....................................................................   กรรมการ 
 6.  .....................................................................   กรรมการ 
 7.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
    และงานทะเบียน   

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมฯ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ โดยเสนอแนะว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ควรจะมีการกำหนดกรอบในการ
พิจารณา ดังนี้ 

 1. ควรจะพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ให้เข้มกว่าเดิม ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้ 

 
 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
ที่สภามหาวทิยาลัยคัดเลือก 

รองอธิการบดีทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย 

ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ที่อธกิารบดีมอบหมาย จำนวน 2 คน 



๓๑ 
 

 

 

2. คณะหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หากเสนอผู้ใด ควรต้องศึกษามาให้ชัดเจนว่า
บุคคลนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และในขั้นตอนการเสนอชื่อ ไม่ควรติดต่อทาบทามไว้ก่อน เพราะหากมีการติดต่อ
ทาบทามไปแล้ว หากไม่ได้รับการพิจารณา อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้ ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการ
ในทางลับ 

3. เนื่องจากปีที่ผ่านมา จำนวนการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มีจำนวนที่มาก
เกินไป ฉะนั้น จึงควรมีการกำหนดกรอบ โดยอาจจะจำกัดจำนวนให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้มองดูว่าในการพิจารณา
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิข์องมหาวิทยาลัยฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ 
 4. ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ .ศ. 
2549  กล่าวถึงข้อ 5 “ผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจำ ผู้ดำรงตำแหน่ง
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาที่มีการพิจารณาให้
ปริญญากิตติมศักดิ์” ซึ่งหากเป็นกรรมการของคณะใดก็ตามแต่ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งในบางรายทำงาน
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นระยะเวลานานมากและมีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ 
จันทร์ประทีป ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้วย แต่ก็เสนอชื่อไม่ได้เนื่องจากมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเรื่องของเกณฑ์ต่าง ๆ ในข้อบังคับฯ อาจจะต้องพิจารณา ถ้าหาก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ก็เห็นควรว่าไม่ควรเสนอชื่อ แต่หากเป็นกรรมการคณะหรือเป็นระดับคณาจารย์ก็
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  
 อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ก็ให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ ์ว่าควรจะวางแนวทางหรือเกณฑ์เช่นใดให้เหมาะสมที่สุด 
 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวว่า การพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมานั้น มีผู้เสนอชื่อเป็นจำนวนถึง 12 ราย ซึ่งค่อนข้างลำบากในการพิจารณา
พอสมควร อีกทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ก็มีความไม่ชัดเจน เช่น ให้แต่ละคณะเสนอได้ แต่ละ
ภาควิชาไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแค่นั้นเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีหลายคณะ  ฉะนั้น ในปีนี้การพิจารณาบุคคลผู้สมควรต้อง 

Outstanding จริง ๆ และไม่ควรจะเกิน 5 ราย นอกจากนั้นจะต้องให้บุคคลเหล่านั้นมา Contribute กับ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างจริงจังและเข้มข้น ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการ Promote โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่อง Unit cell ที่จะต้อง Cooperative อย่างจริงจัง แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องสร้าง
ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ ด้วย ซ่ึงหวังว่าคณะหรือผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อควรจะมองตรงนี้เป็นหลัก 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังต่อไปนี้ 
  1.  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ    รองประธานกรรมการ 
  3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
  4.  รองอธิการบดี (อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ)  กรรมการ 
  5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
  6.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
  7.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 



๓๒ 
 

 

 

 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามนโยบายในการดำเนินการเสนอขื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินการต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม 

  7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 226-4/2566 เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป จนกว่ามี
การเปลี่ยนแปลงระบบ นั้น 
  ในการนี้  จึงมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทุกระดับ รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ เพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น  จึง
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. 2564   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากเงินรายได้ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย   
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็น เรื่อง ๆ 
ไปก็ได้” “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

 



๓๓ 
 

 

 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ พ.ศ. 2567 เพ่ือให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในระเบียบ
ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการในอัตราตามที่ระเบียบกำหนดนั้น 
  ทั้งนี้ การดำเนินการ อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอมาเพ่ือรับเงิน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบผลงานและเอกสารหลักฐานเมื่อมีผู้เสนอขอรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจากผลการพิจารณา
พบว่างานวิจัยที่ผู้ขอเสนอมาเพ่ือขอรับเงินนั้น บางงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI แต่ไม่อยู่ในฐาน 
SSCL, AHCCL, SCIE ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด เพ่ือใช้ในการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับบางงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารที่ไม่ใช่วารสารเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของผู้ขอ แต่เป็นวารสาร Multidisciplinary หรือ Miscellaneous ซึ่งวารสารดังกล่าวควรมีค่า h-index 
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นวารสารที่มีค่าเฉลี่ยการอ้างอิงที่เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือให้งานวิจัยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการ     
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ พ.ศ. 2567 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2568 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 
 



๓๔ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ ่งบัญญัติว ่า “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี ่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย” และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ใช้บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยลูกจ้างชั่วคราว
ดังกล่าวได้รับการจ้างตามงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ได้เสนอแก้ไขการเรียกชื่อ “ลูกจ้างชั่วคราว” เป็น “พนักงานเงินรายได้” แทน ประกอบ
กับปัจจุบันข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มีทั้งหมด  
4 ฉบับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้รวมเข้าไว้เป็นฉบับเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ....  



๓๕ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ ” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมข้อความในร่างข้อบังคับฯ 

ให้มีความชัดเจน ในหมวด 2 ข้อ 8  วรรคสอง “ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจจ้างพนักงานเงิน
รายได้ ที่มีอายุเกินหกสิบปีก็ได้” ซึ่งควรมีการกำหนดอายุว่า “ไม่เกิน 65 ปี” 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  1. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ จึงจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
องค์ประกอบในการแต่งตั้งมีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคณะ/วิทยาลัย เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นั้น  
  ทั ้งนี ้ เพื ่อให ้การแต ่งตั ้งอาจารย ์พ ิเศษสอดคล้องกับสภาวะการณ ์ในการดำเน ินการของ
มหาวิทยาลัยฯ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ งอาจารย์ พิ เศษ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๘ และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละสี่ปี ตามความในข้อ 7 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒7 พฤษภาคม 2568 

 
 
 



๓๗ 
 

 

 

  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใน
สถาบันหรือสำนักใดเหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาขึ้น  
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

  6.1  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  6.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  6.3  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 6.4  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มี

การสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  6.5  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแลสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ 
เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบในข้อ ๖.๒ ได้แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และข้อ ๖.๓ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๒.  ....................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๔.  ....................................................... กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
๖.  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 

   ๗.  นางสาวปวีณา   หีมชูด     ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 
 
 



๓๘ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการ  

สรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน
หรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยอธิการบดีได้
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสำนักการจัดการนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  อินทระสังขา  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
สังคม  มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66 โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายสาธิต  พุทธชัยยงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66  โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  
อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เป็นกรรมการ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 

๑.  อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
๒. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการ  
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  อินทระสังขา  กรรมการ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  กรรมการ 
๖. นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน  เลขานุการ  

   ๗. นางสาวปวีณา   หีมชูด    ผู้ช่วยเลขานุการ  
  โดยมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ดังรายชื่อที่เสนอ เพื่อเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาต่อไป และรับรองมติที่ประชุม 
 



๓๙ 
 

 

 

7.7  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕68 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2568 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายจักรพงษ์ 
  จิตต์จำนงค ์  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
วิธีที่ ๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
(งานวิจัย ๗ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๖ มีนาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๒) นายประทีป  
ทิพย์ประชา  

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ   
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์   

๓) นางสาวณัฐชนา   
 นวลยัง 

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ  
ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
(งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน: ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
(การออกแบบ) ๑ รายการ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์   

๔) นายเอกวิทย์  
เพียรอนุรักษ์   

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ  
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์   



๔๐ 
 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๕) นางสาวจุติมา   
บุญมี 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
อนุสาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและบริการ  
วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

๖) นางอรปวีณ์  
โภคาวัฒนา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ   
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 

  2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
    2.1  นายจักรพงษ์ จิตต์จำนงค์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดย
วิธีปกติ วิธีที่ ๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
พร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.2  นายประทีป ทิพย์ประชา จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ก่อนวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.3  นางสาวณัฐชนา นวลยัง จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.4  นายเอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ไม่ก่อนวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
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   2.5  นางสาวจุติมา บุญมี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ไม่ก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง
เป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

   2.6  นางอรปวีณ์ โภคาวัฒนา จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  ทั้งนี้ อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ งดพิจารณาในวาระนี้ 
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
 2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.8 ลับ 

7.9 ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน  2568   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งขออนุญาตงดการประชุมประสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน
เมษายน 2568  เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวไม่มีวาระที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา ประกอบกับในระหว่าง
วันที่ 23-24 เมษายน 2568 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ บางส่วนจะต้องเข้าร่วมโครงการ Retreat ยุทธศาสตร์ 
9 มทร. ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำหรับกำหนดการประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กำหนดจัดประชุมในวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และกำหนดการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ กำหนดจัดประชุม
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ จังหวัดตรัง  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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8.2  รายงานผลการจัดงาน ทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ 68 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร สร้างสุข”  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร    
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รายงานผลการจัดงาน ทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ 68 “นวัตกรรม
เกษตร อาหาร สร้างสุข” ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม  2568  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลา 10 วัน 
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วยการเสวนา สัมมนา ฝึกอบรม 29 รายการ  การประกวด แข่งขัน 34
รายการ การแสดง 27 รายการ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก 45 รายการ โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
ได้มีการเก็บข้อมูลตัวเลขเพ่ือนับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2 ประตู ทั้งในวันธรรมดา วันหยุดและวันสุดท้ายของงาน 
ในหนึ่งวันอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าคน ซึ่งเก็บข้อมูลเฉพาะเวลา 16.00 น. – 22.00 น. ส่วนในช่วงเวลากลาง
วันที่เป็นกิจกรรมการทัศนศึกษา ทางวิทยาเขตไม่ได้เก็บข้อมูล เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่แล้ว โดย
วันสุดท้ายของงานมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50,371 คน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหารถติดเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้มี
การบริหารจัดการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดได้ แม้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้ว แต่ไม่เกิด
ปัญหาเรื่องรถติดแต่อย่างใด ในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นก็ได้รับการชื่นชม ในแต่ละวันที่จัดงานมีผู้สนใจเข้าร่วมชม
กิจกรรมเป็นจำนวนมากในทุกพ้ืนที่ ทุกบูธ มี Influencer มา Review นอกจากนี้ทางวิทยาเขตได้มีการเก็บข้อมูล 
จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงาน ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกประทับใจที่มีการจัดงานได้ยิ่งใหญ่มาก พื้นที่กว้างขวาง ส่วน
นักศึกษาก็ได้ทำกิจกรรมที่ได้มากกว่าในห้องเรียน มีสัมพันธไมตรีกับเพ่ือนมากขึ้นเมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และ
นักศึกษาส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการร้องเพลงเพ่ือไปออกค่ายอาสา จึงมีความเห็นว่าไม่อยากรอจนถึงปีหน้าจึงจะมี
การจัดงานอีกครั้ง ต้องการให้จัดบ่อยขึ้น โดยอาจจะจัดเป็นตลาดนัดบริเวณสระน้ำในมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงวันศุกร์ - 
อาทิตย์ เป็นการต่อยอดจากงานนี้ โดยอาจจะทำเป็นโซนร้านค้า มีพืชสมุนไพรหายาก พันธุ์ไม้ หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการรายงานข้อมูลตัวเลขการ Generate เป็นเงินที่จะสร้าง Income ว่ามี
มูลค่าเท่าใด 
 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการรายงานเรื่องสลากผ่านระบบ “LUCK for LOVE” ซึ่งเป็นการจำหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยในการจัดครั้งต่อไปอาจจะยกระดับเป็นการจำหน่ายสลากแบบ
กาชาด อาจจะออกรางวัลคืนสุดท้ายหรือออกในทุกคืน จำหน่ายให้ผู้เข้ามาร่วมงานเป็นสลากเกษตรแฟร์ และจาก
ตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีจำนวนวันละ 40,000 กว่าคนต่อวัน นั้น แสดงว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก ฉะนั้น
เพ่ือไม่ใหเ้กิดการขาดตอน มหาวิทยาลัยฯ น่าจะคิดทำอะไรต่อยอดในทันที โดยภายใน 2-3 เดือนต้องเกิดให้ได ้ 
 3. หากมหาวิทยาลัยฯ มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงานในเรื่องของการเปิดตลาดนัด และ
ข้อมูลจากการสำรวจพบว่ามีการตอบรับที่ดี มีโอกาสที่จะเปิดได้  มหาวิทยาลัยฯ ก็น่าจะจัดทำเป็นโครงการขึ้นมาได ้

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 



๔๓ 
 

 

 

8.3  การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  
 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด มท 0211.5/ว2219 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 แจ้งถึงหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยัง
ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  และเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่า แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ว่า ให้หน่วยงานเร่งรัดยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
24 สิงหาคม 2568  ฉะนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมาดูพ้ืนที่ว่ามีแปลงใดบ้างที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ก็
เข้าหลักเกณฑ์นี้ โดยรายละเอียดเรื่องนี้จะได้ประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ต่อไป 
ทั้งนี้ ในเรื่องของกรณีที่วิทยาเขตตรังเคยมีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของจ่ายค่าชดเชย งบประมาณ 
30 กว่าล้านบาทนั้น  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ยืนยันว่าได้ใช้ที่ดินแปลงนี้มานานแล้ว
ไมไ่ด้เป็นการขอเพ่ิมเติม ในเรื่องนี้ผลเป็นเช่นใดบ้าง ยังมีการยืนยันที่จะเรียกร้องค่าชดเชยอีกหรือไม่ ในกรณีนี้ควรมี
การรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบต่อไป  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเรื่อง
ดังกล่าวให้มีความชัดเจน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบต่อไป   

 
เลิกประชุมเวลา   ๑2.40 น. 

 
 

 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


